

Số 40 - BC/ĐU

BÁO CÁO

Đánh giá kết quả năm 2015 và tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối; Ban Thường vụ Đảng ủy trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh báo cáo đánh giá kết quả năm 2015 và tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TỔ CHỨC TRIỂN KHAI VÀ QUẢN TRIỆT ĐẾN CÁC CHI BỘ, ĐẢNG VIÊN

Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 13-KH/TU ngày 23 tháng 8 năm 2011 của Ban Thường vụ Thành ủy, Kế hoạch số 203-KH/ĐUK ngày 25 tháng 8 năm 2011 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các trường Đại học – Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp TP. Hồ Chí Minh; Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh đã xây dựng Kế hoạch số 26/KH-ĐHK-TĐU ngày 08 tháng 9 năm 2011 thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ trường giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2015.

Căn cứ các văn bản chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Thành ủy và Đảng ủy Khối, Đảng ủy trường đã xây dựng các Kế hoạch, Hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW hàng năm cho các chi bộ trực thuộc, các đoàn thể (Công đoàn, Hội Cựu Chiến binh, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên) và chọn 03 chi bộ để chỉ đạo điểm thực hiện tốt hơn điểm 5, 6 của Kế hoạch 13-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, là: “Tiếp tục xây dựng và thực hiện chương trình giảng dạy và học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gồm:

- Chi bộ khoa Kế toán;
- Chi bộ Phòng Quản lý đào tạo – Công tác sinh viên và Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp – Hỗ trợ sinh viên;
- Chi bộ Khối sinh viên 2.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ THỊ 03-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

1. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một nội dung sinh hoạt thường xuyên gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở mỗi đơn vị

Thực hiện Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối, Đảng ủy trường đã ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

theo chuyên đề năm 2011: “*Phấn đấu vượt qua khó khăn, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân*”; năm 2012: “*Học tập và làm theo tám gương đạo đức Hồ Chí Minh phấn đấu suốt đời cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị*”; tổ chức học tập một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sinh hoạt chi bộ như: “*Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân*”, “*Đường cách mệnh*” và “*Di chúc*” của Chủ tịch Hồ Chí Minh; năm 2013: “*Học tập và làm theo tám gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp*”; năm 2014: “*Học tập và làm theo tám gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm*” và năm 2015: “*Học tập và làm theo tám gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh*”.

Đảng ủy đã quán triệt thực hiện việc đưa nội dung học tập và làm theo tám gương đạo đức Hồ Chí Minh thành một nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi bộ và của các đoàn thể gắn với thực hiện Nghị quyết Đảng bộ trường nhiệm kỳ 2010 – 2015. Tiếp tục duy trì phong trào thi đua “*Thực hành tiết kiệm, cải tiến và nâng cao hiệu quả công việc*” với việc đẩy mạnh “*Học tập và làm theo tám gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*” tại các đơn vị và gắn với công việc hàng ngày của giảng viên, viên chức và nhân viên; trong đó chú trọng nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học; hiệu quả làm việc và tự học nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

2. Xây dựng và thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tám gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay

Để triển khai thực hiện giáo dục chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp theo tám gương Chủ tịch Hồ Chí Minh (*theo hướng dẫn số 09-HD/BTGTW ngày 20 tháng 6 năm 2007 và hướng dẫn số 25-HD/BTGTW ngày 25 tháng 11 năm 2011 của Ban Tuyên giáo Trung ương*), Đảng ủy trường đã thực hiện các công việc sau:

- Ban hành Nghị quyết số 06/NQ-ĐHKT-ĐU ngày 19 tháng 10 năm 2011 về xây dựng văn hóa UEH gắn chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp theo tám gương Chủ tịch Hồ Chí Minh và tổ chức triển khai thực hiện trong toàn trường.

- Hướng dẫn các đơn vị rà soát, bổ sung, xây dựng và tổ chức thực hiện các chuẩn mực đạo đức phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của đơn vị và sát hợp từng đối tượng (viên chức, sinh viên) trong giai đoạn hiện nay. Các nội dung chuẩn mực đạo đức chủ yếu cần tập trung xây dựng và thực hiện là:

- + Sống có lý tưởng, vì nước, vì dân, vì con người, vì xã hội;
- + Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư;
- + Trung thực, tự trọng, trong sáng, giản dị;
- + Tinh thần trách nhiệm và chất lượng, hiệu quả công việc;

+ Đoàn kết, nhân ái;

+ Tôn trọng pháp luật và chấp hành kỷ cương lao động.

Trên cơ sở các chuẩn mực đạo đức, cấp ủy chi bộ, lãnh đạo các đoàn thể (Công đoàn, Hội Cựu Chiến binh, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên) đã triển khai cho cán bộ, đảng viên tự xây dựng kế hoạch cá nhân phấn đấu, rèn luyện các chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh đã được đơn vị xây dựng. Trong sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt đơn vị hàng tháng; cán bộ, đảng viên thông báo những điểm chính cho chi bộ và đoàn thể biết để tạo điều kiện giúp đỡ thực hiện. Kết quả thực hiện các chuẩn mực đạo đức là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá cán bộ, đảng viên, chi bộ, đơn vị hàng năm.

3. Thực hiện nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, đảng viên trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Căn cứ Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối, Đảng ủy trường ban hành văn bản hướng dẫn các chi bộ trực thuộc triển khai đăng ký nêu gương của cán bộ, đảng viên trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và cam kết thực hiện. Định kỳ 6 tháng, năm; cán bộ, đảng viên báo cáo những việc đã làm được và chưa làm được như đã đăng ký để cho chi bộ biết và giúp đỡ. Trên cơ sở đó, chi bộ góp ý và tổ chức đánh giá kết quả thực hiện cho từng cán bộ, đảng viên.

Kết quả thực hiện nêu gương của cán bộ, đảng viên trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một trong những căn cứ quan trọng để đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên hàng năm và là tiêu chuẩn để xét chọn, biểu dương cá nhân có thành tích tiêu biểu vào dịp kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đánh giá kết quả năm 2015, Đảng ủy trường đã chọn ra 26 tập thể và 44 cá nhân; giới thiệu cho Đảng ủy Khối 1 tập thể và 2 cá nhân tiêu biểu để biểu dương, khen thưởng đợt 19/5/2016.

Tổng cộng trong 5 năm (2011 – 2015), Đảng bộ trường đã tổ chức tuyên dương, khen thưởng 81 tập thể và 165 cá nhân thực hiện tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

4. Xây dựng, thực hiện chương trình giảng dạy và học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Trong giảng dạy, trường đã đưa nội dung giáo dục đạo đức theo tấm gương Hồ Chí Minh theo Hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo vào giảng dạy trong môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh cho sinh viên từ năm học 2009 - 2010. Bên cạnh việc lồng ghép nội dung, đội ngũ giảng viên còn chủ động sáng tạo trong quá trình giảng dạy thông qua việc giới thiệu, minh họa bằng những câu chuyện kể, bằng tư liệu phim với hình ảnh chân thực và sinh động về tấm gương đạo đức của Bác, tạo điều kiện cho sinh viên tiếp thu môn học sinh động hơn. Trong nội dung các bài kiểm tra giữa kỳ, hết môn và thi cuối khóa học đều chú trọng đến liên hệ bản thân trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của sinh viên.

Trên cơ sở hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Tuyên giáo Đảng ủy và Phòng Công tác Chính trị đã tổ chức học tập chuyên đề tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho toàn thể sinh viên hệ đại học chính quy trong Tuần sinh hoạt công dân đầu năm học, đầu khóa học của các năm 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. Sau đợt học tập, nhà trường đã tổ chức cho sinh viên viết bài thu hoạch và liên hệ bản thân.

5. Giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh viên theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh đã liên tục 16 năm (2000 - 2016) tổ chức Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với sự tham gia của hơn 60.000 sinh viên. Quy mô của hội thi trong 5 năm gần đây trung bình có hơn 5.000 sinh viên tham gia mỗi lần tổ chức. Nhằm góp phần đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhà trường tiếp tục tổ chức Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 16 - năm 2016 với sự tham gia của 6.265 sinh viên thuộc 1.211 đội dự thi. Hội thi đã thực sự là đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong sinh viên toàn trường.

Cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” được Đoàn Thanh niên triển khai sâu rộng trong toàn thể sinh viên trường. Vào cuối năm học, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên tổ chức bình chọn và tuyên dương các sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” (Học tập tốt - Rèn luyện tốt - Thể lực tốt - Kỹ năng tốt - Hội nhập tốt), trong đó các gương điển hình sẽ được tham mưu, đề xuất với nhà trường tuyên dương về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong năm 2015, Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường đã tổ chức bình chọn, tuyên dương 15 viên chức trẻ xuất sắc, 167 sinh viên 5 tốt, 30 cán bộ Đoàn – Hội xuất sắc, tiêu biểu gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, nhà trường còn tổ chức cho sinh viên tham quan, học tập thực tế tại Bảo tàng Hồ Chí Minh; tổ chức tọa đàm về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thi tìm hiểu và viết bài cảm nhận “Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thi viết nhật ký làm theo lời Bác; hành trình theo chân Bác, chiếu phim tư liệu “Hồ Chí Minh – chân dung một con người”;

6. Công tác tuyên truyền, biểu dương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Xây dựng chuyên trang, chuyên mục trên website (Đảng bộ, Phòng Công tác Chính trị, Đoàn Thanh niên và một số đơn vị) và Bản tin Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh các nội dung của Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch 13-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy; các bài viết giới thiệu thân thế, sự nghiệp cách mạng và tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với dân tộc Việt Nam; các thông tin và bài viết liên quan đến việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Tổ chức các buổi tọa đàm, giao lưu với gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho khối giảng viên – cán bộ viên chức trẻ và đoàn viên, sinh viên.

Thực hiện sự chỉ đạo của Thành ủy và Đảng ủy Khối; Ban Thường vụ Đảng ủy trường đã tổ chức 05 đợt biểu dương, tặng giấy khen của Đảng ủy - Ban Giám hiệu cho 81 tập thể, 165 cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

7. Công tác kiểm tra, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện

Để kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hàng năm, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy trường đều kiểm tra việc triển khai thực hiện nội dung đăng ký, rèn luyện của cán bộ, đảng viên. Năm 2015, căn cứ chương trình kiểm tra, giám sát của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy trường đã kiểm tra, giám sát 33 chi bộ thực hiện thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 13-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Định kỳ hàng năm theo chỉ đạo, hướng dẫn của đảng ủy cấp trên; Đảng ủy trường đã tổ chức đánh giá kết quả, tổng kết thực hiện Chỉ thị số 03 về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Qua 05 năm thực hiện Chỉ thị 03, nhìn chung, đội ngũ cán bộ, đảng viên, viên chức, nhân viên và sinh viên đã nhận thức ngày càng sâu sắc hơn về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; về vị trí, vai trò của đạo đức trong mỗi cá nhân, gia đình và xã hội, đã tạo sự chuyển biến tích cực trong việc nâng cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ, kết quả và hiệu quả công việc được nâng cao.

Qua từng năm, chất lượng đảng viên, viên chức ngày càng tăng lên. Điều này thể hiện trong đánh giá, phân tích chất lượng đảng viên và kết quả thi đua, khen thưởng. Kết quả 2015, có 61 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 376 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tổng số 459 đảng viên được đánh giá, xếp loại; 576 viên chức đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, 163 viên chức đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” trong tổng số hơn 800 viên chức toàn trường.

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2016

1. Tiếp tục tổ chức học tập chuyên đề “*Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh*” gắn với chủ đề xuyên suốt toàn khóa: “*Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị*” trong sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt các đoàn thể chính trị - xã hội (Công đoàn, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên) gắn với thực hiện các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm tự phê bình, phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Chi ủy chi bộ, lãnh đạo đơn vị tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một nội

dung sinh hoạt thường xuyên gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; lồng ghép các nội dung Chỉ thị 03 một cách sáng tạo, cụ thể vào các nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học, quản trị nhà trường và phong trào của các đoàn thể.

2. Chi ủy chi bộ chủ động rà soát, bổ sung và thực hiện những chuẩn mực đạo đức trong giai đoạn hiện nay theo hướng ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và dễ kiểm tra, đánh giá; cụ thể hóa các chuẩn mực đạo đức phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Đối chiếu với các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và thực hiện chủ đề học tập; cấp ủy chi bộ triển khai cho cán bộ, đảng viên tự liên hệ bản thân, xây dựng kế hoạch thực hiện phấn đấu, làm theo và nêu gương theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Lấy kết quả phấn đấu làm theo các chuẩn mực đạo đức Bác Hồ là một tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ; bình xét thi đua, khen thưởng của cá nhân và tập thể.

3. Ban Tuyên giáo Đảng ủy trường, Phòng Công tác chính trị phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức học tập chuyên đề tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho sinh viên hệ đại học chính quy tập trung trong Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa học, đầu năm học 2016 - 2017 theo Hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên trường tiếp tục thực hiện các chương trình hoạt động cụ thể, thiết thực nhằm giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh viên theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với triển khai thực hiện “Nâng cao chất lượng cán bộ Đoàn - Hội”; tổ chức bình chọn, tuyên dương sinh viên “Sinh viên 5 tốt” và “Cán bộ viên chức trẻ tiêu biểu” năm 2016.

5. Ban Tuyên giáo Đảng ủy trường, Phòng Công tác chính trị, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên, Khoa Lý luận chính trị phối hợp tổ chức cho sinh viên, CBVC trẻ tham gia các hoạt động do cấp trên:

- Cuộc thi: “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm học 2015 - 2016” do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức;

- Hội thi trực tuyến “Tự hào sử Việt” lần thứ ba – năm 2016 và hội thi tìm hiểu các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng thời đại” lần thứ bảy - năm 2016 do Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh tổ chức;

- Hội thi Olympic các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp TP. Hồ Chí Minh thuộc Đảng bộ Khối lần thứ ba - năm 2016 do Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối phối hợp Đảng ủy trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh tổ chức.

6. Tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát của cấp ủy chi bộ việc thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại đơn vị năm 2016. Ủy ban kiểm tra Đảng ủy trường triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại các chi bộ gắn với kiểm tra thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề về xây dựng Đảng hiện nay”; thực hiện Quy định số 55-QĐ/TW ngày 10 tháng 01 năm

2012 của Ban Bí thư về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên.

7. Triển khai công tác đánh giá kết quả thực hiện phần đầu, làm theo và nêu gương của cán bộ, đảng viên gắn với kiểm điểm tự phê bình và phê bình và đánh giá chất lượng đảng viên năm 2016.

8. Tổng kết, đánh giá kết quả năm 2016 thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Trên đây là báo cáo đánh giá kết quả năm 2015 và tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW tại Đảng bộ trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh. Căn cứ nội dung trọng tâm hoạt động trên đây, Ban Thường vụ Đảng ủy trường đề nghị các chi ủy trực thuộc, lãnh đạo đoàn thể, lãnh đạo đơn vị đề ra nhiệm vụ công tác của đơn vị mình và tổ chức triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Ban Thường vụ Đảng ủy Khối (để báo cáo)
- Các Đ/c Đảng ủy viên;
- Các Ban Đảng ủy;
- Các chi bộ trực thuộc;
- Công Đoàn;
- Hội Cựu Chiến binh;
- Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên;
- Phòng CTCT;
- Lưu VPĐU.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC**



Trần Thế Hoàng